



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ  
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทดแทน)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก  
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน  
การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอก  
งบประมาณ เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทดแทน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และการกำหนด  
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นางสาวกรวรรณ เรือนทอง
๐๐๒	นางสาวชฎาพร คลองรั้ว
๐๐๓	นางสาวยุวดี อ้นบุตร

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบดังกล่าว ได้ประกาศตามเอกสารและ  
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมี  
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด  
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ  
มาตั้งแต่ต้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เข้ารับ  
การทดสอบ ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจัดหางาน ๑ สำนักงานจัดหางาน  
จังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้

๑. ไปรายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. หากผู้ใดไม่มา รายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้
๒. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
๓. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๔. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

ค) การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ **๗ เมษายน ๒๕๖๖** ณ ที่ปิดประกาศชั้น ๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ และทางเว็บไซต์ [www.doe.go.th/krabi](http://www.doe.go.th/krabi)

ประกาศ ณ วันที่ **๒๗** มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวอรสิริภค ศิวโรจน์)

จัดหางานจังหวัดกระบี่

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ  
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทดแทน)